



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ฉบับลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๑ อัตรา และดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับที่ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ นี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้นครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว ตามลำดับที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร

๓. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรร คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร ได้ยื่นและรับรองไว้ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัณฑิต ไชยยศ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร

ที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๖	นายอภิภูมิ นันทราช	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างฯ
๒	๐๒	นายธำปกรณ์ เสนาคำ	

